

VÔ SẮC GIỚI TÂM LINH

SAGIANG

I.- CÔI TRỜI PHẠM THIÊN

Chúng ta nhìn lên bầu trời về đêm thấy lấp lánh không biết bao nhiêu tinh tú nhấp nháy liên tục mãi không ngừng, chúng ta có biết đâu, ngày xưa các nhà thiên văn học cho rằng mỗi vì tinh tú là bổn mạng của một người trên trần gian, nếu lu mờ là bệnh hoạn sắp chết, và khi tắt đi là chết. Nhưng thật sự, không chính xác vì hơn số địa cầu có giới hạn, còn tinh tú vô số. Ánh sáng các vì tinh tú phải đi hàng tỷ năm mới tới địa cầu cho chúng ta thấy, có cái đã tan nát mất rồi, có cái còn chiếu người sinh sống, như vậy làm sao làm bổn mạng con người được! Quý vị thiên văn còn diễn tả cảnh Thiên Đình cũng có sông núi, đất đai, công kỹ nghệ, lò luyện thuốc, ruộng vườn, thú vật và thiên dân sinh sống đủ thứ như ở trần gian, cũng có thiên binh, thiên tướng, khí giới đủ loại, cũng có cờ khí đồn quân với 4 cửa thành: Nam Tào, Bắc Đẩu, Đông Nhạc, Tây Viên...nào Xưởng dật do Chức Nữ đảm trách, nào đàn Thiên nư do Ngư Lang chăn giữ, nào đồng cỏ bên dòng Thiên hà ngăn cách đôi bờ Xưởng dật và Đồng cỏ mà chàng cùng nàng thương ngắm nhìn nhau hằng ngày đêm, chờ đợi tới ngày thất tịch (Mùng 7 tháng 7) tất cả quạ ở trần gian phải bay về hàng triệu triệu con kết thành cái cầu "Ô Thước" bắt ngang Thiên Hà để chàng và nàng tương ngộ một đêm thôi lại phải ngậm ngùi chia tay, vì hình phạt nghiêm khắc của Ngọc Hoàng Thượng Đế, cho nên quạ sau đêm thất tịch trở về trần gian bị sói đầu do chàng nàng dung dăng, dung dẻ tron đêm khoái lạc, đập đầu quạ rụng lông. Rồi cũng có Đoàn Thiên kỳ với bày thiên mã được Bậc ôn chăm sóc mà Tề thiên Đại Thánh đắc đạo quả Đẩu chiến Thắng Phật đã từng giữ chức vụ này. Cũng có lò luyện thuốc của Thái thượng Lão quân với hoả hồ lô đã từng đốt Đẩu chiến Thắng Phật, nhưng không chết, rồi còn Vườn đào tiên Tây vương mẫu, một ngàn năm mới có trái đào tiên, lập đại yến đãi Toàn thể chức sắc Thiên đình, bị con khỉ ăn trộm đào ăn sạch bách. Thiên dân làm ruộng, mở công kỹ nghệ, chăn nuôi, lập vườn, lập hoa viên. Độc đáo là cung đình nguy nga tráng lệ mà trần gian chưa theo kịp kiến trúc kỹ thuật. Thiên đình có đủ cả quan chức lớn nhỏ thuộc hàng ngũ tiên (Thiên tiên, Địa tiên, Nhơn tiên, Thần tiên, Quỷ tiên). Còn thần dân chỉ có mặt một thời gian an nhiên tự tại, hưởng thiện quả hết rồi phải trở về Sắc giới nhận siêu tuần điện số để ứng nhập vào tái sinh kiếp, nên thần dân không như định dân số, khi tăng khi giảm mà tứ thiên môn trưởng có trách nhiệm thu nhận ghi danh sổ sách và tổng xuất về trần gian. Nên Nam Tào, Bắc Đẩu, Đông Nhạc và Tây viên bận rộn 24/24. Chú ý một ngày trên Thiên đình dài bằng 1 năm thế gian. Hơn nữa, Thiên đình không có Mặt Trời và Mặt Trăng nên ban ngày do Tứ thiên môn viên mở cửa Trời cho sáng sủa, tới đúng giờ đóng cửa Trời cho tối lại, nhưng quý Ngài sử dụng thần lực điện từ 2 mắt chiếu rọi ra như đèn pin, nếu cần, bằng không thời tắt đi. Có nhiều vị có thiên lý nhãn, con mắt thứ ba ở huyệt tam tinh, có thể thấy rõ ban đêm (giống Hồng ngoại tuyến Kính của trần gian) và còn thấy xa nữa, còn những vị có thiên lý nhĩ lại có lỗ tai đặc biệt nghe được tiếng động từ xa. Trên thiên đình rộng lớn bao quanh thượng giới điều ngự tất cả 9 quốc độ cùng hàng tỷ tỷ thái dương hệ mà Huyền linh học cho đấy là Cõi VÔ SẮC GIỚI của vũ trụ, như thể hiện có 7 cõi Trời Phạm thiên (7 cõi Vô sắc giới của 7 vũ trụ trong thiên nhiên). Ở đây chỉ tìm hiểu Vô sắc giới của Vũ trụ Ta Bà chúng ta thôi.

II.- VÔ SẮC GIỚI TÂM LINH CỦA VŨ TRỤ TA BÀ

Chúng ta thấy những vì sao xẹt về đêm, mà ngày xưa ông bà ta tin tưởng quý vị thiên binh thiên tướng đi tuần tra trần gian, xét việc lành dữ về phúc trình lên Ngọc Hoàng Thượng đế thưởng thiện phạt ác, nên đặt bàn thờ Thượng Thiên, có nơi gọi là Thông Thiên cúng gạo muối để quý Ngài có lương thực di chuyển thi hành phận sự, và mỗi rằm ngươn cúng tế: hoa quả, chè xôi, thay gạo muối mới, còn gạo muối cũ rải khắp bốn phương. Còn hằng đêm đốt ngang lễ bái kính cẩn với lòng tưởng niệm chân thành. Thông lệ này đến nay vẫn còn nhưt là tín đồ Phật giáo. Hằng năm còn cúng kiến Hành Binh và Hành Tướng nơi bàn thờ Thông Thiên nghiêm chỉnh, chứng tỏ lòng thành kính tưởng niệm Thiên binh Thiên tướng từ Thiên đình giáng hạ trần gian thám sát thiện ác con người, trong lúc ngày 23 cúng tiễn đưa Táo quân Thiên mạng về Thiên đình báo cáo sự kiện trần gian. Như vậy phần Tâm linh liên hệ giữa trần gian và thiên đình rất thông đồng, mà tâm linh con người và tâm linh vô sắc giới luôn gắn bó mật thiết nhau, nhưt là trong các thiên tai: Bão tố, ngập lụt, địa chấn, sóng thần, hoả hoạn, dịch bệnh thời khí, hạn hán... để răn đe, hành phạt ác tâm nhưn theo căn nghiệp: Kỳ nghiệp hay cộng nghiệp và cũng có tưởng thưởng, mưa thuận gió hoà, mùa màng lợi nhuận, cây cối xanh tươi, con người khoẻ mạnh, công thành danh toại, thái bình thịnh vượng, quốc thái dân an. Chính nhà vua còn phải đứng chánh tế ở Nam giao đàn, làm lễ thượng điền nghiêm túc để thiên thần độ trì toàn dân an cư lạc nghiệp. Như thế cõi Vô sắc giới, cõi Trời Phạm Thiên, Thiên đình rất

quan trọng đối với trần gian ngự trị ở đâu và điều hành ra sao mà từ ngàn xưa đã bị thần thoại hoá trở nên siêu thần thánh tướng.

Vũ trụ Ta Bà có Thượng giới và Hạ giới:

Thượng giới ở trung tâm gồm Hư vô giới điều ngự bởi Ta Bà giáo chủ, Thích Ca Mâu ni Phật, lãnh đạo mọi biến thiên trong vũ trụ, phụ tá bởi Phi vô tướng giới gồm tất cả quý vị Phật điều hành các quốc độ trong hạ giới. Thực thi nhiệm vụ do Vô tướng giới có 2 cung: Cung Đạo Lợi đông đảo quý vị Bồ Tát và cung Đâu Suất có những vị Bích chi Phật và nhân viên đông đảo ở 9 cung đình Hữu tướng giới, Cửu phẩm Liên Hoa, gồm quý vị A la Hán từ Sơ đến Cửu, đang lo tu tập thăng hoa. Thượng giới sinh động quan hệ hạ giới cần thiết lắm, tiếp đón, nhiếp độ tất cả nhơn sinh tu hành đắc đạo quả về Thượng giới và tiến đưa quý vị Bồ Tát, Bích chi Phật, Phật giáng phàm cứu nhơn độ thế, hoằng dương chánh pháp hay thanh trừng tà đạo, nhiều nhứt là vi linh quang nguyên tử (Vi linh tử hay Tâm linh hoặc Linh hồn)

Hạ giới bao quanh Thượng giới rộng lớn gấp mười lần Thượng giới, tức cõi Vô sắc giới, Cõi trời Phạm Thiên hay Thiên Đình gồm 9 Quốc độ, mỗi Quốc độ gồm nhiều dãy Thiên hà, mỗi Thiên hà gồm nhiều Thái dương hệ, mỗi Thái dương hệ gồm nhiều Hành tinh, Hành tinh lại có 2 loại: tử hành tinh và sanh hành tinh, Hành tinh còn có hộ tinh, cùng những tuệ tinh, vẫn thạch, vân sa thạch và không trần. Chúng ta đã định vị cõi Vô sắc giới bao la gồm nhiều vật thể tuần tự sinh động riêng biệt về vật chất cơ thể, nhưng Tâm linh vẫn mật thiết liên hệ nhau để điều hành sinh động nhuần nhĩ từ lúc mới thành hình trụ bộ cho đến khi hoại không tan rã trả về nguyên tử ở Hỗn nguơn khối trong thiên nhiên của các Vũ trụ.

Như vậy chúng ta tìm hiểu Tâm linh Vô sắc giới ngự trị ở đâu và điều hành ra sao?

III.- TÂM LINH VÔ SẮC GIỚI ĐIỀU HÀNH

Cõi Vô sắc giới rộng lớn bao quanh Thượng giới với đường kính 4 tỷ tỷ quang niên, tức là chiếm 90% toàn thể vũ trụ Ta Bà chúng ta, nên việc điều hành đa dạng và toàn thể Ban điều hành nằm tập trung giữa tứ thiên môn : Nam Tào, Bắc Đẩu, Đông Nhạc, Tây Viên. Bốn cửa trời này ở bốn phía của Vô sắc giới, giáp giới với 9 Quốc độ, rất xa nhau Nam với Bắc tới 4 tỷ tỷ quang niên và Đông với Tây cũng vậy. Bầu trời này không có ngày đêm gì hết, chỉ khi nào Tứ thiên môn mở cửa là ban ngày ở thiên đình, và đóng cửa là ban đêm, cho nên một ngày ở Thiên đình bằng một năm ở địa cầu, vì thế mỗi năm Táo quân Thiên mạng về châu chỉ là ban ngày ở thiên đình. Mỗi chỉ thị điều hành, ở Thiên đình hằng ngày, tính bằng năm ở Địa cầu. Thiên cơ đã cho biết Thế chiến thứ Ba khởi sự vào năm Rắn (Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh) được Đức bà Diêu Trì Kim Mẫu xin hoãn lại nên:

“ Năm con Ngựa bơ vợ một cỡi,

“ Đến con Dê lại nổi cơn điên,

“ Luật Trời thay đổi liên miên,

“ Đến năm con Ngựa mới liền đổi thay”

Như vậy vào năm 2014 mới có việc khởi chiến ở Việt Nam và Biển Đông Đại chiến thứ Ba phát khởi vào năm 2015. Như vậy đã dời cuộc Miên tiến đánh Hậu Giang vào 2013 đến đầu năm 2014. Chúng ta thấy khác với 4 câu sấm (Long vĩ Xà đầu...) Trung quốc đã chiếm Miền Bắc và Miền Trung, để cho Miên chiếm Miền Nam, hầu chuẩn bị Hội nghị Cẩm Sơn ở Châu Đốc vào mùa Thu năm con Rắn (2013).

Chính Đức bà Diêu Trì Kim Mẫu thương cảm nhân dân Việt Nam chịu nạn chiến tranh lao khổ suốt gần một thế kỷ, mà là dân tộc hiền lành lo tu hành, lánh ác tầm thiện có thì giờ để tu tâm dưỡng tánh, tin tưởng Phật Trời, nhứt là niệm Phật triền miên để phát hiện Bồ đề tâm, chỉ cần “Lục tự DI ĐÀ tu biệt niệm, Bất lao đàn chỉ đạo LONG HOA” an nhiên tự tại cảnh sống địa đàng trong thời Thượng nguơn Thánh Đức và còn tưởng thưởng thêm một ân huệ biệt hường là toàn quốc sẽ trở nên Siêu cường lãnh đạo nền Đạo trị Thế giới với Thiên Ánh Đạo vàng, đặt tại Kim Điện núi Cẩm, sẽ trở nên Thánh địa của toàn Thế giới, ngự trị do Long hoa Giáo chủ, Đức Di Lạc vương Phật điều hành 18 khu giáo hội Thiển Ánh Đạo Vàng. Hơn nữa Việt Nam lại là cái nôi Đạo giáo của Thế giới khi đã tạo được 2 tôn giáo hoàn toàn Việt cội: Cao Đài và Phật giáo Hoà Hảo, lại còn tăng thêm đạo Bửu Sơn Kỳ Hương tiền thân của Phật Giáo Hoà Hảo nữa, thế mới được ân thưởng đặc biệt của Thiên Đình. Ngoài ra còn biệt tài của cụ Trạng Trình Nguyễn bình Khiêm lưu tích 487 câu Sấm rất chính xác, thế mà ngày nay Thiên đình lại triển hạn lại, khiến Sấm Trạng Trình có những phần bất tín nhiệm, chắc cụ cũng ngậm ngùi đôi chút. Kế đó Việt Nam Hiến thư màu nhiệm cũng bị vạ lây, cùng Đức Huỳnh giáo chủ cũng bị bất tín một phần nào. Ô hô! Thiên Đình vì niềm thương dân chúng Việt Nam hiểu đạo, hiền từ, chân tu khiến những lời Sấm bị lệch lạc đôi chút, nhưng chung quy vẫn hoàn toàn chính xác ở các phần khác.

Những việc biến chuyển trần gian đều do nghị luận của Thiên đình điều hành mọi sinh động bởi những chức sắc theo từng lãnh vực thiện ác. Những chức sắc này toàn là điều hành viên lãnh chỉ thị giáng phàm thi hành

nghiêm túc. Do đó mà người xưa thường khuyến cáo “Tử sanh hữu mạng, Phú quý tại thiên”. Thiên tai, quốc ách, thường thiện, phạt ác đều có điều hành viên thiên đình ra lệnh cho các cộng sự viên trần gian, quý Tâm linh Dục giới phải thi hành chu đáo và chịu trách nhiệm hoàn toàn, nếu sai trật 1/100 cũng bị trừng trị thích đáng (Tể tướng Ngụy Trưng chém đầu Long Vương).

Phạm thiên Vương, (Ngọc hoàng Thượng đế) hằng ngày nhóm họp quần tiên (Thiên tiên, Địa tiên, Nhơn tiên, Thần tiên, Quỷ tiên) khảo sát các báo cáo do các chức sắc các nơi ở trần gian gửi về, nghị luận và ra chỉ thị thi hành những thường sự, còn các trọng đại sự trần gian phải có các tứ trụ đại thần: Thái thượng Lão quân, Tây vương Thái thượng, Diêu Trì Kim Mẫu, Nhị Lang Hiến Thánh, có khi phải triệu thỉnh Các Vũ trụ Giáo chủ như Cực lạc Giáo chủ Ngài A Di Đà Phật, Ta Bà Giáo chủ Ngài Thích Ca Mâu ni Phật, Hồng Hoàng Giáo chủ Ngài Hồng quân Lão tổ, Tông Đạt Giáo chủ Ngài Ngươn Thi Thiên tôn, Toàn Sinh Giáo chủ Ngài Thông Thiên Giáo Chủ, Thanh trì Giáo Chủ Ngài Lão tử Minh quân, Minh đạo Giáo chủ ngài Tiếp dẫn Phật, Tông y giáo chủ Ngài Hiền viên đạo quân và Thái cực giáo chủ Ngài Chuẩn Đề đạo sư. Như vậy thiên đình nghị sự rất quan trọng phán xét mọi trạng huống trần gian, không phân biệt quốc độ nào, chí đến sanh hành tinh nào, như vừa rồi Đức bà Diêu Trì Kim mẫu do tấm lòng đại từ bi xin hoãn lại một năm chiến cuộc Việt Nam và Biển Đông với thiên đình nghị sự được chấp nhận, khiến cụ Trưng Trinh lờ khóc lờ cười, khi câu sấm đã phi báo do Thiên đình nghị sự kỳ trước đã quyết nghị thường thiện phạt ác: Phạt Tàu và Miên, thưởng Việt, rồi bị đình hoãn không có hồi báo, như là Miên được Trung quốc yểm trợ, dịp may hiếm có để trả mối thù dân tộc từ 400 năm, bây giờ ngắn tò te, 5 sư đoàn giàn binh ăn không ngồi rồi, thêm một thời gian nữa, chờ đợi lệnh xuất quân, cũng khổ cho Việt Nam tòng tênh mang 12 sư đoàn giàn trận ở biên giới Việt Miên, tốn cơm tốn gạo nằm chơi xơi nước cả năm dài, mất hết nhuệ khí chiến sĩ, chiến trận tung hoành đã từng thét gió gào mây.

Điều hành của Vô sắc giới tâm linh đã cho chúng ta biết rõ những thành phần hành sự của Thiên đình, nhưng còn tổ chức Thiên đình quá to tát vĩ đại quản trị một cõi rộng 4 tỷ tỷ quang niên, tức nhiên điều hành viên là cả một lực lượng hùng hậu chịu trách nhiệm từng quốc độ cho đến từng sanh hành tinh với cõi Sắc giới và Dục giới. Nhưng ở đây toàn là Tâm linh, nên việc di chuyển, thông tin quá nhanh chóng, các báo cáo chỉ nháy mắt là tới nơi nhận, cũng như các chỉ thị điều hành thông đạt thi hành nghiêm túc từ ngàn xưa cho đến ngàn nay, vô thời gian tính theo đúng nguyên tắc, quý Tâm linh ở mọi tầng chức sắc rất trung thành và nghiêm túc, không bị mua chuộc, lệch lạc bốn phận. Quý vị làm việc 24/24, nhưng không chểnh mảng như thế gian do quý vị không ăn uống, không bệnh hoạn đau ốm, không còn sanh tử gì nữa hết. Thành thoảng cũng có vài vị vi phạm bị tuyên phạt ở thiên đình hay đày xuống hồng trần, như Ngưu Lang Chức Nữ chịu nghịch cảnh nặn cách đôi bờ, 3 vị Tiên đồng, Ngọc nữ, phạm tội luyến ái bị đày xuống Hồng trần trở thành 3 vị Táo quân, (Một bà, Hai ông), Thiên bồng ngươn soái đạo đày thành Người Heo do tội chọc gheo tiên nữ cung nhơn. Trước tiên, mỗi tội phạm ở Thiên đình đều có quy luật trừng phạt, cũng như ở hồng trần vô số sanh hành tinh cũng được minh sát chu đáo mới chỉ thị phương thức trừng trị. Đồng thời những thiện tâm, những tri thức tâm, những chân tu, những hiền đức chi nhơn đều được ân thưởng đích đáng công thiện quả, tùy theo nghiệp quả. Thiên đình có ngũ tiên hầu cận Phạm thiên vương (Ngọc Hoàng Thượng đế) mỗi vị một ban ngành riêng biệt, chứng sát và thực thi chu toàn theo chỉ thị của Ngọc hoàng. Còn thần dân an nhiên tự tại, ung dung thanh nhàn hưởng phước quả, rất ít khi va chạm nhau, nên cũng không có xảy ra những kiện tụng lằng nhằng như cõi trần. Chuyện ruồng nường rầy bái, hoa viên của thần dân là do trần gian tưởng tượng ra, chớ tất cả đều là Tâm linh nhỏ bé tí teo đâu có làm gì đâu, hơn nữa, Thiên Đình chỉ là khoảng không gian, đâu phải như các hành tinh có đất đai, sông ngòi, núi non, thảo mộc, động vật và con người. Người xưa có thánh tướng thánh thần kín cẩn tưởng niệm, rồi nảy sanh ra những quan niệm sai lầm Vô sắc giới hết sức tai hại cho niềm tin của con người từ ngàn xưa đến nay, chỉ có khoa học xác định với một số quốc gia văn minh, còn phần đông vẫn ù lì chưa định huệ cứ tưởng Trời hành phạt nắng hạn, bão tố, địa chấn, sóng thần, Hoả diệm Sơn, thiên tai quốc ách, chớ họ có biết đâu Thiên Đình rất công minh trong thường thiện phạt ác, chớ đâu phải Hung thần cứ tác oai, tác quái, như Thần Chiến tranh, Thần Vệ Nữ, Hung Thần Ác sát...

Như vậy Vô sắc giới Tâm linh cũng chỉ là những Tâm linh phân nhiệm rõ rệt việc thường thiện phạt ác, cho nên chúng ta hiểu biết vận hành Thiên Đình nơi cõi Vô sắc giới mà cố gắng ăn hiền ở lành, tu tâm dưỡng tánh, tạo thiện quả càng nhiều càng tốt để xứng đáng con người chân thiện mỹ ở trần gian như Cực lạc quốc ở Quốc độ Cực Lạc của Đức A Di Đà Phật hằng thi hành nguyện niệm “Chỉ cần niệm tưởng hồng danh 10 tiếng chân thành” Ngài sẽ chiếu hồng quang nhiếp độ về Cực lạc quốc ung dung tự tại.

Sacramento, ngày 22 tháng 6 năm 2013

SAGIANG